

BÁO CÁO
Về việc tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022

Căn cứ Luật Quản lý tài sản công năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định một số điều quản lý tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định một số điều quản lý tài sản công;

Xét đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch Thành phố tại Văn bản số 78/TCKH-QLCS ngày 12/01/2023;

UBND Thành phố báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước năm 2022 của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, cụ thể như sau:

1. Công tác triển khai thực hiện

Trên cơ sở các Văn bản hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh về công tác quản lý, sử dụng tài sản công, UBND Thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện cụ thể: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị; Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của HĐND Tỉnh ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai; Nghị quyết số 132/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh về việc sửa đổi một số điều của Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh Gia Lai; Quyết định số 517/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND Tỉnh về việc ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và phân công đơn vị thực hiện mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 18/12/2018 của UBND Tỉnh phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các văn bản khác có liên quan.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-UBND ngày 26/02/2019 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn Thành phố.

2. Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước

a) Những kết quả đạt được

Qua quá trình triển khai thực hiện nhìn chung các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố đã triển khai tốt các quy định của Trung ương, Tỉnh, Thành phố về quản lý, sử dụng tài sản công, theo đó; việc mua sắm tài sản công đối với một số tài sản đã được thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành, đúng tiêu chuẩn, định mức. Trình tự, thủ tục về mua sắm, điều chuyển, thanh lý tài sản công thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Công tác quản lý, sử dụng tài sản công từng bước đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản công từ đó tạo được tính công khai, minh bạch, quy định rõ quyền, nghĩa vụ của các đối tượng sử dụng tài sản công. Nhìn chung, tài sản công tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố đã được hạch toán đầy đủ về hiện vật và giá trị, công tác báo cáo được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, UBND Thành phố đã nhập và báo cáo tình hình quản lý tài sản công trên hệ thống <https://taisancong.gialai.gov.vn/> theo đúng quy định.

b) Tồn tại hạn chế và nguyên nhân

Vẫn còn một số cơ quan, đơn vị thực hiện chưa nghiêm các quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công. Việc báo cáo kê khai về quản lý, sử dụng tài sản công chưa đảm bảo đúng thời gian quy định, chất lượng báo cáo chưa đầy đủ theo yêu cầu.

Việc hạch toán, tính hao mòn tài sản cố định tại một số đơn vị thực hiện chưa đúng theo các quy định hiện hành; Công tác ứng dụng phần mềm quản lý tài sản còn gặp những khó khăn nhất định.

* *Nguyên nhân:* Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lý tài sản công, việc quán triệt, phổ biến các văn bản về quản lý, sử dụng tài sản công còn chưa nghiêm túc.

Đối với việc sử dụng Phần mềm Quản lý tài sản công, một số tài sản thuộc diện kê khai nhưng không có hồ sơ ban đầu hoặc có hồ sơ nhưng thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến tính chính xác của số liệu, do đó phải thực hiện chuẩn hóa cơ sở dữ liệu.

UBND Thành phố báo cáo Sở Tài chính Tỉnh xem xét, tổng hợp./.

(Gửi kèm các biểu mẫu theo hướng dẫn tại Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính) *ful*

Nơi nhận:

- Sở Tài chính Tỉnh;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Phòng TCKH;
- Cổng thông tin điện tử TP;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hung

Đỗ Việt Hưng